



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กส.เจียดบฯรับซื้อน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมพื้นที่น้ำท่วม

ขง680ล.ฟื้นฟูอาชีพพระยาล้าน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เล็งของบ 680 ล้านบาท ฟื้นฟูอาชีพพระยาล้านสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หวังมีรายได้เลี้ยงครอบครัวหลังน้ำลด ล่าสุดพบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรถูกน้ำท่วม 657 แห่ง สมาชิกกระทบเกือบแสนราย พร้อมเจียดบฯ 30 ล้านบาทรับซื้อน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมในพื้นที่น้ำท่วม

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์หลังน้ำลดว่า การฟื้นฟูอาชีพของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะดูแลเรื่องนี้เป็นหลัก เช่น หนี้สินที่มีเพื่อการลงทุน และต้องสูญเสียไป ถ้ากรมฯ ไม่เข้าไปดูแลตรงนี้ สหกรณ์จะมรปัญหาทันที เพราะเงินต้นจะไม่ได้คืน ดอกเบี้ยก็ต้องพุดถึง ฉะนั้น หลักการช่วยเหลือวันนี้ คือ ถ้ามีหนี้สินเกิดขึ้นในบัญชีในปีนั้นๆ ก่อนที่จะมีเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้น กรมฯ จะเข้าไปดูแลให้หยุดเงินต้นไป 3 ปี โดยที่กรมฯ จะดูแล รับผิดชอบดอกเบี้ยให้ เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องไปได้ สมาชิกจะได้มีความมั่นคง นอกจากนี้ ยังมีสิทธิกู้เงินเพิ่มได้อีก 100,000 บาท โดยกรมฯ รับผิดชอบดอกเบี้ยให้ 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกู้เงินจากสหกรณ์เพื่อนำไปลงทุน เพราะถ้าหยุดการส่งเงินคืน แต่ไม่สามารถมีเงินทุนไปต่อยอดได้ สมาชิกก็จะไม่มีโอกาสฟื้นตัว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ขออนุมัติมาตรการในการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล คือ จะต้องหาเงินทุน เพื่อที่จะให้สมาชิกสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ โดยคิดคำนวณช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท เมื่อสมาชิกมีเงินก็สามารถนำไปลงทุนระยะสั้น เช่น ปลูกผัก ที่ใช้ระยะเวลา 20-30 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เพื่อมีรายได้เป็นทุนหมุนเวียน ซึ่งเรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาของผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์อุทกภัย โดยวงเงินรวมทั้งหมด 680 ล้านบาท เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

“จากการสำรวจข้อมูลความเสียหายของกลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ ถึงผลกระทบจากอุทกภัยล่าสุด ตั้งแต่อุทกภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผลกระทบจากพายุโนกเตน และพายุไต้ฝุ่น จันมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจำนวน 657 แห่ง ในพื้นที่ 54 จังหวัด สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 99,284 ราย ส่วนดอกเบี้ยที่ต้องชดเชยให้กับสมาชิกรวมประมาณ 791.679 ล้านบาท”

นายสมชาย กล่าวว่า ส่วนการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการรับซื้อน้ำนมจากสหกรณ์โคนมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้น ที่ผ่านมามีน้ำนมดิบเหลืออยู่ประมาณวันละ 200 ตัน เนื่องจากโรงงานผลิตนมของสหกรณ์โคนม 3 โรง ไม่สามารถเปิดรับซื้อน้ำนมดิบได้ เบื้องต้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขอร้องให้สหกรณ์โคนมที่อยู่นอกเขตพื้นที่น้ำท่วมช่วยเหลือ ได้แก่ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด และสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด รับซื้อน้ำนมดิบไป แต่เมื่อรับซื้อไปแล้วทำให้เต็มสต็อก และขอหยุดการรับซื้อน้ำนมดิบ กรมฯ จึงได้ประสานไปยังสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่กรมฯ สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้จำนวน 30 ล้านบาท

ซึ่งจัดสรรให้กับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 25 ล้านบาท และสหกรณ์โคนมเชิงใหม่ จำกัด 5 ล้านบาท เพื่อนำไปเป็นเงินทุนซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร มาบรรจุกล่อง แต่ก็มีปัญหาคือ ต้องเร่งระบายนมที่บรรจุกล่องไว้ให้ได้มากที่สุด

นายสมชาย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เรื่องนม กระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอขอไปยังคณะกรรมการฟื้นฟูเยียวยาฯ ประมาณ 172 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนในการผลิตกล่องนม UHT เนื่องจากภาวะน้ำท่วมโรงงานทำกล่องไม่สามารถผลิตสินค้าได้ โดยสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ได้เสนอตัวที่จะเป็นแกนกลางในการผลิตกล่องนม UHT ให้กับรัฐบาล แต่ทางคณะกรรมการฟื้นฟูเยียวยาฯ ดึงกลับมายังกระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอนำเข้าหารือ Milk Board ก่อน เพราะมองว่าการแก้ปัญหา อยากให้มีการแก้ปัญหาทั้งระบบในอนาคตต่อไป